



**Ta thể bởi Đấng mà linh hồn Muhammad nằm trong tay Ngài, quả thật Ta hy vọng các người sẽ chiếm một nửa cư dân của Thiên Đàng. Và Thiên Đàng, không một ai được vào đó trừ những linh hồn Muslim. Và Ta hy vọng các người không nằm trong nhóm những người đa thần, nhưng nếu có thì hy vọng cũng chỉ giống như sợi lông màu trắng trên da của con bò đen thôi.**

Ông Ibnu Mas'ud - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại: Có lần chúng tôi đang ở cùng với Thiên Sứ của Allah trong một cái lều, chúng tôi cả thấy khoảng bốn mươi người. Người nói: "Các người có hài lòng rằng các người chiếm một phần tư cư dân nơi Thiên Đàng không?" Chúng tôi nói: Thừa có. Người nói: "Các người có hài lòng rằng các người chiếm một phần ba cư dân nơi Thiên Đàng không?" Chúng tôi nói: Thừa có. Người nói: "Ta thể bởi Đấng mà linh hồn Muhammad nằm trong tay Ngài, quả thật Ta hy vọng các người sẽ chiếm một nửa cư dân của Thiên Đàng. Và Thiên Đàng, không một ai được vào đó trừ những linh hồn Muslim. Và các người không nằm trong nhóm những người đa thần, nhưng nếu có thì Ta hy vọng cũng chỉ giống như sợi lông màu trắng trên da của con bò đen thôi, hoặc chỉ giống như sợi lông màu đen trên da con bò màu đỏ thôi."

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Trong lúc Thiên Sứ của Allah đang ngồi cùng với các vị Sahabah của Người trong một cái lều nhỏ, lúc đó họ khoảng bốn mươi người, Người hỏi họ: Các người có muốn rằng các người sẽ chiếm một phần tư cư dân của Thiên Đàng không? Các vị Sahabah đáp: Thừa có. Người lại hỏi họ: Các người có muốn rằng các người sẽ chiếm một phần ba cư dân của Thiên Đàng không? Các vị Sahabah đáp: Thừa có. Thế rồi Người thể với Thượng Đế của Người và nói: Quả thật Ta hy vọng các người chiếm một nửa cư dân của Thiên Đàng, một nửa còn lại là các cộng đồng khác. Quả thật, Thiên Đàng là nơi không ai được vào trừ người Muslim. Người vô đức tin không được phép vào đó. Và Ta hy vọng các người sẽ không nằm trong nhóm người thờ đa thần, và nếu có thì Ta mong rằng số lượng đó rất ít so với các cộng đồng khác, chỉ giống như một sợi lông mang màu khác biệt trên da con bò đầy lông đen.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

